
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 33   วนัพุธที่   22  มีนาคม  พ.ศ. 2560 



@   อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี  นาํหนงัสือพิมพม์าให้ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมอ่าน , รทร.
เสมา  อาํนวยวฒันกุล  นาํขา้วโพดคัว่  1 ตะกร้าใหญ่, นยล.สมชยั แอนน์สะอาด  
โสภาศรีพนัธ์  นาํแกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ,  อน.กวางฮุย แอนน์เฉลา  
อนุกลูวฒันา  นาํขนมปังกรอบ 1  กล่องใหญ่  

 

     

    

 

แขกที่น าอาหารมาเยี่ยมสโมสร ฯ 

ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 

วาระที่ 3  ข่าวจากเลขา ฯ นยล.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

@     @ อีกประมาณ 3 เดือนก็จะถึงวนัสถาปนาปีบริหาร 2560 – 2561  ในวนัท่ี  
26  มิถุนายน  2560  สาํหรับในปีบริหารของผมตอ้งหาคณะกรรมการบริหาร 

     

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  29 มนีาคม   2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.นิทศัน์   วฒันาการุณ   
                    ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร            

 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจาํสัปดาห์ พุธท่ี  22   มีนาคม  2560 โดยการนาํ
ของ นย.นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพื่อน
มนุษย”์    ยนิดีตอ้นรับและขอแนะนาํแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี   รทร.เสมา  
อาํนวยวฒันกุล , โรตารีแอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน ขอบคุณ
ครับ 

 

 

 

  ขอบคุณครับ    

 

 

 

ขอบคุณครับ 

1 6 

 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 

 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะนาํแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี 5  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 

 มีหลายท่านเสนอว่าให้ไปสิงคโปร์ดว้ย จริง ๆแลว้ถา้ไปกว่า 10 ท่าน จดัทัวส์เลยดีกว่า 
วนัท่ี  7 กรกฎาคม 2560   เราไปแลว้ไปนอนเกนด์ติ้งแลว้วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2560  เรา
เดินทางมาร่วมงานแลว้ค่อยล่องใตไ้ปสิงคโปร์ ตอ้งใชเ้วลา 3 คืน 4 วนั ค่าใชจ่้ายคาดว่า
น่าจะประมาณ กวา่ 5,000 บาท  รวมค่าใชจ่้ายตอ้งมีประมาณ 10,000 บาท   ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

ขอบคุณครับ 

 

 

 

 



ข่าวจาก นายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

ผมคนเดียวคงไม่สามารถบริหารงานสโมสรได ้    ซ่ึงผมไดส้รรหาบุคคลอาสาสมคัร  มีจิต
อาสาพร้อมท่ีจะทาํงานทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี (1)รทร.คชัพนษ ์นนท
เดชะ  เลขาสโมสร  ฯ (2)  อน.ศรีชัย เทพศิลปวิสุทธ์ิ  ฝ่ายบาํเพ็ญประโยชน์  (3) รทร.
นิทศัน์  วฒันการุณ   ฝ่ายมูลนิธิโรตารี  (4) อน.ทวีชยั  ชยัสุวรรณ ฝ่ายสมาชิกภาพ  (5) อน.
บณัฑิต   เฮงวฒันา  ภาพลกัษณ์โรตารี ประชาสมัพนัธ์  (6) อน.อดุลย ์ วราเอกศิริ  เหรัญญิก 
(7)รทร.กาํจร  ศรีวราสาสตร์  ปฏิคม    (8)  รทร.สมชาย  สุจรัสเศรษฐเมธา   บริหารจดัการ
สโมสร   (9) ผชภ.นพ จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  (10) อน.เซียมเดช   สิงหาอาจ  ผูฝึ้กอบรม
สโมสร  (11)รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล YEO   (12) อน.ไกรวฒิุ   สีตลกาญจน์  @ การจดั
งานสถาปนาปีบริหาร 2560 -  2561  ตอ้งขอขอบคุณ อน.กวางฮุย  อนุกูลวฒันา  ทาํหนา้ท่ี
ประธานจดังานครับ  

 
 

 

 

@ การประชุม District Conference  ท่ีโรงแรมไมดา้ ทวารดีแกรนด์  จงัหวดันครปฐม 
วนัท่ี 7 เป็นการฉลอง  25  ปีของภาค  3330  โรตารีสากล ในช่วงกลางคืนมีค่าลงทะเบียน 
1,200 บาท  และวนัท่ี 8 เมษายน  2560  กลางวนัก็เป็นการประชุม       District Conference  
เป็นการสรุปงานปีของท่านจุฑาทิพย ์ ธรรมศิริพงษ์ กลางคืนก็เป็นงานอวอร์ดไนท์ เป็น
งานให้รางวลัก็ขอเชิญชวนมวลมิตรโรแทเรียนท่ีสนใจ ไปร่วมเป็นกาํลงัใจให้กบัท่าน
นายกครับ พร้อมกนัน้ียงัมีงานต่าง ๆ  อีกมายมายขอบคุณครับ 

 

 

 

อน.อภิรักษ์  คงมาลยั  ตัวแทนกล่าวค าอวยพรวนัเกดิ 

@   ผมขอโอกาสน้ีประชาสมัพนัธ์เราจะมีการประชุมเตรียมจดังานสถาปนาในวนัท่ี 24 
มีนาคม 2560 ท่ีบ้านสวนริมนํ้ ารีสอร์ท ของท่าน อน.เซียมเดช สิงหาอาจ ตั้ งแต่เวลา 
18.00-20.00 น. ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์เพ่ือระดมความคิด หารือวา่
เราจะจดังานอยา่งไรเพ่ือให้สมบูรณ์แบบ  ในวนัน้ีผมมีกาํหนดการมาให้ทุกท่านไดดู้ใน
กาํหนดการเพ่ือดูว่าท่านใดเป็นอนุกรรมการฝ่ายไหนซ่ึงท่านใด ถนัดงานดา้นใดก็ขอ
ความกรุณาเขียนช่ือท่านใส่เขา้ไปในนั้นหลงัประชุมรบกวนฝากไวท่ี้โต๊ะผูช่้วยเลขาผม
จะไดไ้ปเรียบเรียงออกมาเป็นฉบบัสมบูรณ์ อาจจะตอ้งไปประชุมกลุ่มยอ่ยกนัซ่ึงทุกท่าน
ก็ใหค้วามร่วมมือกนัอยา่งดียิง่ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

@    สาํหรับวนัน้ี เป็นวนัฤกษดี์ท่ีเป็นวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิกท่ีมีคุณภาพของเรา 2 ท่าน

คือ แอนน์สิริมน ชยัสุวรรณ     และรทร.ไสว  ตระกูลพลายงาม     ขออวยพรให้ทั้ งสอง

ท่านท่ีเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   จงมีสุขภาพท่ีดี มีอนามยัท่ี

แขง็แรงสมบูรณ์ มีกาํลงักายกาํลงัทรัพยเ์ป็นท่ีนบัถือของสมาชิกในสโมสรของเราทุกท่าน 

จงมีความสุข ความเจริญ คิดส่ิงหน่ึง ส่ิงใดสมปราถนาทุกประการ  ขอบคุณครับ 

 

อน.กวางฮุย   อนุกูลวฒันา  กล่าว 

อน.ศรีชัย   เทพศิลปวสุิทธ์ิ  กล่าว 

@  ผมได้รับมอบหมายจากนายกรับเลือกสมชัย  โสภาศรีพนัธ์ เก่ียวกับ   @ การ
ลงทะเบียนไป DTA ท่ีจงัหวดัตรังในวนัท่ี 19-21  พฤษภาคม  2560 เวลาน้ีลงทะเบียน
แลว้ 6 ท่านและจองโรงแรมไว ้4 ห้องท่ีโรงแรมธรรมรืนทร์ธนา    ค่าเคร่ืองท่านละ 
2,660 บาท ค่าโรงแรมต่อคืน  1,100 บาท ถา้มีท่านใดจะไปแจง้ได ้แอร์เอเชีย ข่วงวนัท่ี 
19 พฤษภาคม  2560  ตอนเชา้ไฟท์ ประมาณ 8.00 น.  กลบัวนัท่ี 21 พฤษภาคม  2560   
ไฟท์ 15.00 น. เวลาบินก็ประมาณ 1 ชัว่โมงกวา่ ๆ ท่านใดจะไปก็แจง้ช่ือท่ีผม กบันยล.
สมชยั  โสภาศรีพนัธ์  @ การไปอุดรในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2560  ซ่ึงก่อนหนา้นั้นจะมีงาน
สถาปนาของภาค 3330 ติดกนัหลายสโมสรผมเองก็ไม่สะดวกเพราะจะตอ้งช่วยนายกรับ
เลือกในการไปงานสถาปนาถา้ท่านใดจะไปผมขออนุญาตบินไปและบินกลบั อาจจะคา้ง
คืนหรือไม่คา้งคืนเด๋ียวค่อยดูอีกคร้ังแลว้จะแจง้ให้ทราบ  ค่าเคร่ืองประมาณ 2,000 บาท
เศษ ต่อท่าน พอไปถึงท่ีโนน้ผมก็จะไม่รบกวน สร.อุดรธานี ผมติดต่อรถไว ้แลว้ไปรับท่ี
สนามบินและไปส่งท่ีโรงแรม แลว้วนัท่ี 25 มิ.ย.2560  รีบกลบัสุพรรณบุรีเตรียมจดังาน
สถาปนาของเราซ่ึงเป็นงานใหญ่พอสมควร  ณ  มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  @ เร่ืองการ
ไปแทมปิน ประมาณวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560  สโมสรโรตารีแทมปินสถาปนาวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2560             
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ตอ้งขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

และในโอกาสน้ีจะขอมอบเงินใหก้บัสโมสรเล็กนอ้ย ขอบคุณครับ 

 

รทร.ไสว  ตระกูลพรายงาม  ตัวแทนกล่าวขอบคุณ 

แอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ  กล่าว 

@    ผมยินดีและดีใจท่ีไดเ้ป็นสมาชิกของสโมสรโรตารุพรรรบุรี      และไดอ้ยูใ่นองคก์ร

โรตารีน้ี รู้สึกภูมิใจมากและขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ๆ คน  ท่ีได้ให้พรอนั

ประเสริฐกบัผูท่ี้มีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนน้ี ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้บริจาควนัคล้ายวนัเกดิ 

@ อน.ทวีชยั แอนน์สิริมน  ชยัสุวรรณ  บริจาคให้สโมสร ฯ 1, 000 บาท  @ 

รทร.ไสว  แอนน์อญัชนา  ตระกลูพรายงาม  บริจาคใหส้โมสร ฯ 500 บาท  และ 

อน.เซียมเดช  แอนน์ กมลทิพย์  สิงหาอาจ  บริจาคงานบวชบุตรชายให้กับ

สโมสร ฯ จ านวนเงิน 2,000  บาท    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ  กล่าวขอบคุณ  

@ สืบเน่ืองมาจากในวนัท่ี  18   กุมภาพนัธ์   2560   ท่ีผา่นมาผมไดอุ้ปสมบทลูก

ชาย  ช่วงแรกก็ตอ้งขออภยัหลาย ๆ  ท่านท่ีการ์ดอาจตกหล่น  ขอขอบคุณมวล

มิตรโรแทเรียนท่ีไปใหก้าํลงัใจจาํนวนมากทั้งท่ีไปและติดภารกิจแลว้ฝากปัจจยั

ไป หรือไปในตอนเช้าซ่ึงเดิมนั้นพระลูกชายจะบวชแค่ 9 วนั ด้วยบารมี ด้วย

อานิสงส์ของพวกเราไปร่วมกนัทาํบุญมาจนถึงวนัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 

2560 ถึงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ก็ได้ขอไปปฎิบติัธรรมท่ีลาํพูน สถานท่ี

ปฏิบติัธรรมปิยะโปฎกธรรมสถาน ลาํพูน เป็นการฝึกเจริญสติซ่ึงฝึกหนัก

เหมือนกนัจนป่านน้ียงัไม่มีทีท่าว่าจะสึก โยมพ่อเลยเดือดร้อนเลยเพราะยงัไม่

สึก  เป็นเพราะอานิสงส์ของทุกท่านท่ีไปช่วยกนัทาํบุญผมกบัแอนน์กมลทิพย ์

 

@ วนัน้ีไดรั้บมอบหมายจาก อน.อดุลย ์ วราเอกศิริ ไดใ้ห้มาพูดแทน ดิฉันมีความรู้สึก
ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความกรุณาเมตตาไปร่วมงานบวชลูกชายซ่ึงทุกอยา่งก็สําเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีก็เพราะความเมตตาของทุกท่านนัน่เองรู้สึกประทบัใจ อยูใ่นจิตใจ
ตลอดเวลาว่าทุกท่านได้ให้ความเมตตากับเราและครอบครัว  วนัน้ีนอกจากได้รับ
มอบหมายให้มาขอบคุณแลว้ ก็ยงัมอบหมายให้มาพูดคุยถึงการไดไ้ปสโมสรแทมปินท่ี
มาเลเซียในปีท่ีแลว้ดิฉนัไดไ้ปท่ีสโมสรแทมปิน  มาเลเซียส่ิงท่ีดิฉันประทบัใจและอยาก
ใหท้ั้งโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ ถา้ท่านมีโอกาสไปก็ขอให้ไปเพราะท่านจะไดรั้บการ
ตอ้นรับอยา่งดีจากสมาชิกของสโมสรแทมปินเขา พาเราไปเท่ียวและให้ความสนุกสนาน 
มีความเป็นกนัเองเหมือนกบัเราเป็นครอบครัวเขา   ทาํใหเ้ราไม่วา้เหวอ่ยากให้ทุกท่านได้
ไปสังสรรค์ส่วนกิจกรรมบนเวทีเขาก็จดัให้เราไปร่วมบนเวที เขาก็ให้เกียรติมากกบัคน
ไทย เขาจัดรําวงแบบไทย ๆให้เราเลยทั้ งท่ีเขาเองก็รําไม่เป็นแต่เขาก็พยายาม เขามี
ความสุขมากและเขาก็รู้สึกวา่เราเป็นน้องสาวหรือพ่ีสาวของเขามากกว่า จุดท่ีพาเราไป
เท่ียวก็คือบนภูเขา เราไดปี้นเขาไป 2 ลูกเลยเหน่ือยแต่พอข้ึนก็คุม้ค่าเพราะเขาลูกแรกเป็น
เขาซ่ึงหงอคง  อีกลูกคือเขาตาขาบ ขอขอบคุณคะ 
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